

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์ สถิติวิเคราะห์ทัศนคติต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี
ของบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อผู้เขียน นางสาวมนฤดี ม่วงรุ่ง

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์

อาจารย์ พุทธิพงษ์	พุกกะมาน	ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ รัชณี	தியพันธ์	กรรมการ
อาจารย์ ดร. ชูเพ็ญศรี	วงศ์พุกธา	กรรมการ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อ ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ตลอดจนการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล และทำการเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ตลอดจนการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ ขนาดตัวอย่าง 300 คน

ผลการวิเคราะห์ด้วยไคสแควร์ และไคสแควร์รวม พบว่าปัจจัยทั้ง 2 กลุ่มคือปัจจัยทางด้านประชากร และปัจจัยทางด้านการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อความแตกต่างคะแนนความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ ของบุคลากรทางการแพทย์ ยกเว้นปัจจัยทางด้านการปฏิบัติงานโดยรวม ไม่มีอิทธิพลต่อคะแนนทัศนคติ และเมื่อทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติ กับการปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ตลอดจนหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลของบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า ความรู้กับทัศนคติ และความรู้กับการปฏิบัติเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนทัศนคติกับการปฏิบัติไม่มีความสัมพันธ์กัน

มนฤดี ม่วงรุ่ง. 2541. “ สถิติวิเคราะห์ทัศนคติต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีของบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Statistical Analysis of Attitude Towards Patients with HIV Infection of Medical Staffs at Faculty of Medicine Chiang Mai University.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ส่วนการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติตนของบุคลากรทางการแพทย์ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 (แพทย์ นักศึกษาแพทย์ และพยาบาล) และกลุ่มที่ 2 (ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และพนักงานทั่วไป) พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน ความรู้ และทัศนคติเท่านั้นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนคะแนนการปฏิบัติตนของบุคลากรทางการแพทย์ไม่แตกต่างกัน

การสร้างรูปแบบที่ใช้ประมาณคะแนนทัศนคติต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการวิเคราะห์จำแนกพหุ โดยการควบคุมอิทธิพลของอายุบุคลากรทางการแพทย์ และแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 แบบ พบว่า รูปแบบที่ 3 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบผลของคะแนนทัศนคติระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับบุคลากรทางการแพทย์ 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 (แพทย์ นักศึกษาแพทย์ พยาบาล) และกลุ่มที่ 2 (ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และพนักงานทั่วไป) สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของคะแนนทัศนคติได้ถึงร้อยละ 83 ซึ่งตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคะแนนทัศนคติ คือ บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มที่ 1 เป็นเพศหญิง มีระดับคะแนนความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ และปฏิบัติงานมาเป็นเวลาน้อยกว่า 3 ปี เคยมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล พบปัญหาในการนำหลักการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลมาใช้ และเคยได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ส่วนคะแนนทัศนคติของบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มที่ 1 จะอยู่ในช่วง 61.63 – 88.56 คะแนนต่อคน และกลุ่มที่ 2 จะอยู่ในช่วง 59.62-86.55 คะแนนต่อคน เมื่อนำรูปแบบพยากรณ์ที่ได้ไปประยุกต์ พบว่า คะแนนทัศนคติต่อผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีของบุคลากรทางการแพทย์ในกลุ่มที่ 1 จะมากกว่ากลุ่มที่ 2 และอิทธิพลของอายุบุคลากรทางการแพทย์มีผลกระทบต่อคะแนนทัศนคติต่อผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี แตกต่างกัน.

มนฤดี ม่วงรุ่ง. 2541. “ สถิติวิเคราะห์ทัศนคติต่อผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีของบุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Statistical Analysis of Attitude Towards Patients with HIV Infection of Medical Staffs at Faculty of Medicine Chiang Mai University.”
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.